



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐÔNG HƯNG

Phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019



Xã Đông Tân (Đông Hưng) xây dựng cơ sở hạ tầng phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018.

Đến nay, huyện Đông Hưng có 27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2018, huyện Đông Hưng phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 37 xã (đạt 86%). 6 xã

còn lại phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019. Để các xã về đích theo đúng kế hoạch, các xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm

trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống pa nô tại trung tâm xã và trung tâm các thôn, xóm, điểm cộng đồng dân cư. Các xã cũng đang tích cực xây dựng triển khai kế hoạch, lộ trình, huy động, cân đối nguồn lực xử lý nợ đọng và đầu tư hoàn thành các tiêu chí

THU HIỀN

Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và lái xe mô tô an toàn

Ngày 4/11, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đã tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và lái xe mô tô an toàn năm 2018 cho học sinh, sinh viên của 5 trường đại học, cao đẳng khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Hội thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức.

Theo đó, 5 đội đến từ 5 trường có học sinh, sinh viên tham gia hội thi năm nay là: Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Đại học Thái Bình và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Mỗi đội có 6 thành viên, trong đó 3 thành viên thi lý thuyết về Luật Giao thông đường bộ và thi tiểu phẩm, 3 thành viên còn lại thi thực hành lái xe mô tô an toàn.

Qua những thông điệp đầy ý nghĩa mà các đội chơi mang đến như: "Nhanh một phút, chậm cả đời", "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà", "Dừng đèn đỏ chúng tôi vẫn minh", hội thi đã góp phần giúp học sinh, sinh viên nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, Luật Giao thông đường bộ nói riêng, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia giao thông.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên Công ty TNHH Hưng Thịnh và ban tổ chức, các phần thi của 5 đội diễn ra hết sức sôi nổi, hào hứng với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

ĐANG ANH



Tập huấn công tác việc làm và an toàn vệ sinh lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác việc làm và an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho cán bộ cấp huyện, xã trong tỉnh.

Trong 1 ngày, hơn 300 học viên là cán bộ phụ trách công tác việc làm, ATVSLĐ tại các huyện, thành phố và cán bộ lao động - thương binh và xã hội các xã, phường, thị trấn trong tỉnh được truyền đạt những nội dung cơ bản về lĩnh vực việc làm: Luật Việc làm, các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, thông tin về thị trường lao động, những vấn đề liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, hướng dẫn thực hiện một số điều về quỹ quốc gia về việc làm... Bên cạnh đó, các học viên cũng được trang bị các kiến thức về hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, kiến thức cơ bản về ATVSLĐ; vấn đề quản lý máy, thiết bị, vật tư có yếu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, vấn đề an toàn trong sản xuất, kinh doanh; các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động. Trong quá trình tiếp thu kiến thức, các học viên cũng được trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác việc làm, ATVSLĐ...

Hội nghị tập huấn là dịp để cung cấp, trang bị các kiến thức về công tác việc làm, ATVSLĐ cho cán bộ các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn, từ đó triển khai, thực hiện có hiệu quả tại đơn vị, địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG

THÁI THUY 6.428 học sinh giỏi, hoàn cảnh khó khăn được nhận quà

Từ đầu năm học 2018 - 2019 đến nay, huyện Thái Thụy có 6.428 học sinh giỏi và có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng sớ cho học sinh Trường Mầm non Thái Thượng; Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Long Hưng, Công ty Bao bì Hương Sen, Công ty Cổ phần Đại Dương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện trao quà gồm quần áo, bánh kẹo, nước trái cây, tiền mặt cho 350 học sinh nghèo vượt khó các trường trong huyện... Không chỉ quyên góp, trao quà cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp còn tặng tiền, hiện vật bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành Giáo dục.

Những phần quà của các nhà hảo tâm đã góp phần chăm lo việc học tập cho các học sinh huyện Thái Thụy, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện.

LAN ANH

VŨ THƯ Truyền thông phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại trường tiểu học

Trong tháng 10/2018, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư, tổ chức các buổi học ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại trường học.

18.707 cán bộ, giáo viên và các em học sinh thuộc 35 trường tiểu học trên địa bàn huyện đã nghe báo cáo viên y tế truyền đạt những kiến thức cơ bản về nguyên nhân, biểu hiện, cách phòng tránh và điều trị một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: bệnh cúm, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét, tiêu chảy...

Ngoài ra, các em học sinh còn được hướng dẫn quy trình rửa tay bằng xà phòng theo 6 bước. Qua đó giúp các em nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh phòng, chống dịch bệnh và biết cách vệ sinh tay đúng cách, đúng quy trình. Từ đó giúp phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh tay chân miệng đang có nguy cơ bùng phát.

HÀ DUNG

TIỀN HẢI

Khám bệnh, tặng quà cho 120 đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách

Tại xã Vân Trường, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiền Hải phối hợp với Huyện đoàn, Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 120 đối tượng là gia đình khó khăn, nhiễm chất độc da cam/Đioxin, gia đình chính sách. Tại buổi khám bệnh, các đối tượng đã được các bác sĩ khám sức khỏe, chẩn đoán các bệnh liên quan về huyết áp, tim mạch, đường hô hấp, mắt, xương khớp và được nghe các bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe trong sinh hoạt hàng ngày. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của các hội, đoàn thể, Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

MANH THẮNG

HUYỆN ĐOÀN QUỲNH PHỤ

Tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông" 2018

Trong ba ngày từ 1 - 3/11, Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông" 2018 tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Gần 30 tình nguyện viên là cán bộ Huyện đoàn, cán bộ đoàn xã, thị trấn và một số đơn vị trong huyện Quỳnh Phụ đã tới thăm và trao các suất quà gồm chăn bông, quần áo ấm, gạo, nhu yếu phẩm... với tổng trị giá gần 40 triệu đồng cho học sinh đang học tập tại các điểm trường Móng Sến 2 - Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trung Châu; điểm trường mầm non Bản Khoang; điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Bản Khoang. Đây là những điểm trường xa trung tâm, giao thông khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn.

Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà, thành viên đoàn tình nguyện đã tổ chức giao lưu văn nghệ mang lại không khí vui tươi, sôi nổi tới giáo viên, học sinh các điểm trường và nhân dân địa phương.

Đây là chương trình được Huyện đoàn Quỳnh Phụ tổ chức thường niên nhằm khơi dậy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, chia sẻ và động viên người dân trong và ngoài tỉnh khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

TRINH CƯỜNG

VŨ THƯ

Đầu tư nâng cấp nhiều tuyến đê, kè

(Xem trang 2)



Cảnh báo chứng lo âu, trầm cảm ở trẻ "dán mắt" vào thiết bị thông minh

(Xem trang 4)